

**THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ DỰ THẢO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CƠ SỞ XỬ LÝ
CHẤT THẢI RẮN**

**TLA-Holbrook LLC
Trạm Trung Chuyển Đề Xuất
3 & 6 Phillips Road
Holbrook, Massachusetts 02343**

**Cấp Phép Xây Dựng
Cơ Sở Xử Lý Chất Thải Rắn Quy Mô Lớn**

Căn cứ theo M.G.L., Chương 111, Mục 150A và Mục 150A1/2, theo đây đưa ra thông báo rằng Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Massachusetts (“MassDEP”) đã chuẩn bị **DỰ THẢO** giấy phép Cấp Phép Xây Dựng (“ATC”) cơ sở xử lý chất thải rắn quy mô lớn (“Cơ Sở” hoặc “Trạm Trung Chuyển”) được đặt tại hai lô đất số 3 & 6 Phillips Road, Holbrook, Massachusetts (“Địa Điểm”). Toàn bộ Địa Điểm bao gồm khoảng 14,85 mẫu đất đã được Hội Đồng Y Tế Holbrook chỉ định dành cho các hoạt động quản lý chất thải rắn. Bên đề xuất là TLA-Holbrook LLC, 40 Shawmut Road, Canton, MA, 02021

TLA-Holbrook LLC đang đề xuất xây dựng một cơ sở trung chuyển chất thải rắn quy mô lớn có thể xử lý tối đa 1.000 tấn chất thải rắn đô thị (“MSW”) mỗi ngày. Cơ sở được đề xuất dự kiến tiếp nhận MSW từ các phương tiện thu gom chất thải đặc thù với mọi kích cỡ và loại hình, rồi tập kết chất thải vào các toa xe lửa hoặc xe đầu kéo 100 yard và vận chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau trên toàn quốc để thải bỏ và/hoặc tái chế. Cơ sở được đề xuất sẽ bao gồm một tòa nhà Trạm trung chuyển rộng 22.300 foot vuông, các cân trọng lượng, khu vực thu gom rác sinh hoạt, trạm cân và tòa nhà văn phòng, cùng với đường ray xe lửa. Các khu vực làm việc của Cơ sở sẽ được lát đá. Nước mưa chảy ra từ Cơ sở sẽ được thu gom trong một loạt các bể thu nước, bể chứa và các đường hầm ngầm chứa nước mưa, được xử lý và thải ra cống tại chỗ.

Mức tiếp nhận chất thải hàng ngày tối đa được đề xuất là 1.000 tấn mỗi ngày. TLA-Holbrook đề xuất vận hành Cơ sở tiếp nhận chất thải từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 6:00 sáng đến 5:30 chiều và Thứ Bảy từ 6:00 sáng đến 1:00 chiều, đồng thời tiến hành các hoạt động dọn dẹp cho đến 9:00 tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và đến 4:00 chiều vào các ngày Thứ Bảy.

Quý vị có thể xem Đơn và DỰ THẢO Giấy Phép tại văn phòng Hội Đồng Y Tế, Tòa Thị Chính Holbrook tại 50 N. Franklin Street, Holbrook, MA trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm; và 8 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Thứ Ba. Quý vị cũng có thể xem Đơn và DỰ THẢO Giấy Phép trực tuyến tại: <https://eeasonline.eea.state.ma.us/EEA/PublicApp/>. Cuộn xuống trên màn hình đầu tiên và trong ô “Tên Địa Điểm/Tên Vị Trí”, nhập “TLA Holbrook” và sau đó nhấp vào ô “Tìm kiếm” màu cam ở cuối trang. Trong “Loại Hồ Sơ”, chọn tệp “Đơn” với “Ngày Nộp Đơn” là 13/8/2021. Đơn, tài liệu hỗ trợ và DỰ THẢO giấy phép sẽ xuất hiện trong các liên kết màu xanh lam. Nhấp vào một liên kết tại một thời điểm để truy cập từng tài liệu riêng biệt.

MassDEP sẽ tiếp nhận ý kiến bằng văn bản liên quan đến Cơ Sở xử lý được đề xuất trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố Thông Báo này. Ý kiến Công chúng có thể được gửi tới MassDEP theo một trong ba cách: **gửi thư** tới Mark Dakers, Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Thải Rắn, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Massachusetts, 20 Riverside Drive, Lakeville, MA 02347; hoặc **gửi email** tới "sero.solidwaste@mass.gov"; hoặc **gửi trực tuyến** tại <https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/PublicApp/>. Nếu quý vị muốn nhận được email cập nhật thường xuyên từ MassDEP về tình trạng của dự án TLA-Holbrook, vui lòng gửi yêu cầu tới alison.cochrane@mass.gov.